

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๓๒๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๑๑๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้จังหวัดเพื่อแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้า
บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของสาขานาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เปิดรองรับไว้ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งยอดเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดทราบตามบัญชีจัดสรร
ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบ
ยอดเงินภาษีที่จัดสรรได้ที่ Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th.

๒) แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมดำเนินการบันทึกบัญชีตาม ข้อ๑) โดยขอใบแจ้ง
ยอดเงินในบัญชี (Statement) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๓) แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดดอกผล และนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และวิธีการงบประมาณ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตราข้อบัญญัติไว้

๔) ตรวจสอบว่ายอดเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรโอนเข้าบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่เท่าใดและยอดเงินตรงกับบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทราบ
หรือไม่ ทั้งนี้ ให้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายโชคชัย เดชอมรธัญ
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖